

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชื่นชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



22 กรกฎาคม 2553

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ. นพ. วิจารณ์ พานิช และคณะ ได้เข้าเยี่ยมชื่นชมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องประชุม 606 อาคารราชรัตน ระหว่างเวลา 9.00 - 12.00 น. โดยมี รศ. ดร. จุฑามณี สุทธิสิริสังข์ คณบดีพร้อมด้วยรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าสำนักงาน ผู้อำนวยการหน่วยบริการวิชาการ และสภาคณาจารย์ของคณะร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง งานดังกล่าวเริ่มต้นด้วยการนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่าง 16 กันยายน 2551 - ปัจจุบัน โดยครอบคลุมยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1.สร้างระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 2.ยกระดับวิทยาการด้านเภสัชศาสตร์ 3.สร้างหลักสูตรที่ทันสมัยและการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 4.เป็นสถาบันชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคม 5.สร้างเอกลักษณ์ของคณะฯ ให้ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล หลังจบการนำเสนอของคณบดี

ทางกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้แสดงความประทับใจและชื่นชมการบริหารงานของคณะและผลงานของคณะฯ ที่แสดงออกถึงทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการ ความใส่ใจในการดูแลนักศึกษา ความรับผิดชอบต่อสังคม และความรักสามัคคีของบุคลากรทุกระดับของคณะฯ ซึ่งได้สะท้อนผ่านความสำเร็จและผลงานที่นำชื่นชมของคณะฯ นอกจากนี้ทางกรรมการสภาฯ ก็ยังได้ให้ข้อคิดและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคณะฯ ให้เจริญยิ่งขึ้นไป หลังจากนั้นกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของคณะฯ ดังต่อไปนี้ - ศูนย์เครือข่ายวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าพืชพื้นเมืองไทย - โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยเพื่อลดผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า AFTA ด้วยสมุนไพรในบัญชีหลักแห่งชาติ - หน่วยปฏิบัติการมาตรฐาน - โครงการฐานข้อมูลบริหารจัดการสารเคมี e-Chemical Database on-line - โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัย - หน่วยวิจัยกลาง - สำนักงานข้อมูลสมุนไพร - โครงการชัชวารีไซเคิล โดยระหว่างทางเยี่ยมชมสถานที่ กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำแนะนำเพื่อการพัฒนาให้กับคณาจารย์และบุคลากรผู้รับผิดชอบโครงการอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น รายงานกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดลที่เข้าเยี่ยมชมดังต่อไปนี้ กรรมการสภามหาวิทยาลัย 1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช นายกสภามหาวิทยาลัย 2. ศาสตราจารย์คลินิกพิเศษ นพ.เสรีรัฐจินดา นายกสภาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง 3. รองศาสตราจารย์ นพ.ธวัชชัยพีรพัฒน์ดีษ กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ 4. รองศาสตราจารย์สมคิด โพธิ์ชนะ พันธุ์กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติกรจามรดุสิต กรรมการสภาฯ จากคณาจารย์ 6. ดร.สถาพรสาธุการ กรรมการสภาฯ จากผู้ปฏิบัติงาน 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลธนะสรุค สายขุน ประธานสภาคณาจารย์ กรรมการสภาฯ โดยตำแหน่ง 8. รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พาสันศิริ นิสสัยกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสภามหาวิทยาลัย เลขาธิการสภามหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมเยี่ยมชม 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จวีร์ เจียรนัยศิลาวงศ์ สมาชิกสภาคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวรรณ เตรีฐประจวบ สมาชิกสภาคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 3. รองศาสตราจารย์มยุณา ศรีสุภานันต์ สมาชิกสภาคณาจารย์จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช สมาชิกสภาคณาจารย์จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 5. อาจารย์ ดร.ศุภกฤตโสภักดิ์ สมาชิกสภาคณาจารย์จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6. อาจารย์ธิตติคม พัวพันธ์สวัสดิ์ สมาชิกสภาคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราวุธ หวังวราชาติ สมาชิกสภาคณาจารย์จากคณะสัตวศาสตร์เขตร้อน 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปรามิทธิ์ <http://www.pharmacy.mahidol.ac.th/news/eventinfo.php?id=588> 9. นางสาวมยุรี แยมศรี ทน.งานเลขานุการกิจ สำนักงานสภาฯ 10. นายศุภโชค อินทจักรงาน เลขานุการกิจ สำนักงานสภาฯ 11. นายสถิตย์ กองตรีงาน เลขานุการกิจ สำนักงานสภาฯ 12.